

มณฑลกุ้ยโจวจัดงาน Eco Forum Global Guiyang 2021



การประชุม Eco Forum Global Guiyang 2021 (EFG 2021) จัดขึ้นที่เมืองกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม EFG 2021 เป็นงานประชุมระดับนานาชาติเพียงงานเดียวของจีนที่มุ่งอภิปรายเกี่ยวกับอารยธรรมระบบนิเวศ (Ecological Civilization) ในประเทศจีน สำหรับงานในปีี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สิบแล้ว ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำส่งเสริมชุมชนแห่งชีวิตเพื่อมนุษยและธรรมชาติ” โดยจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

“จีนกำลังก้าวไปบนเส้นทางแห่งอารยธรรมระบบนิเวศ และอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งซึ่งทั้งในแง่ของแนวคิดการพัฒนาและวิธีการพัฒนา” คุณลี่ จ้านซู สมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในฐานะประธานคณะกรรมการถาวรแห่งสภาประชาชนแห่งชาติจีน กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุม เขากล่าวว่าพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ของจีนเติบโตมากกว่า 70 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ประเทศจีนยังได้สร้างระบบพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานลม และการผลิตไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งของโลก “ความทันสมัยของจีนคือการทำให้มนุษยและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน เราจะสนับสนุนแนวความคิดในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ และทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ตลอดจนรักษาระบบนิเวศของโลกใบนี้ให้ปลอดภัย”

ในเดือนมิถุนายน 2016 มณฑลกุ้ยโจวได้รับการอนุมัติให้เป็นเขตทดลองอารยธรรมระบบนิเวศแห่งชาติกลุ่มแรก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกุ้ยโจวติดอันดับหนึ่งในสามของจีนในช่วง 40 ไตรมาสที่ผ่านมา โดยที่เศรษฐกิจสีเขียวคิดเป็น 42% ของจีดีพี และมีอัตราการครอบคลุมป่าไม้สูงถึง 61.51% คุณลี่ จ้านซู กล่าวว่า “กุ้ยโจวไม่เพียงสำรวจการสร้างอารยธรรมระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของการสร้างอารยธรรมระบบนิเวศด้วยเช่นกัน การสร้างอารยธรรมระบบนิเวศของกุ้ยโจวเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมระบบนิเวศของจีน” ด้านคุณเฉิน อี้ฉิน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกุ้ยโจว และประธานคณะกรรมการถาวรแห่งสภาประชาชนมณฑลกุ้ยโจว กล่าวปาฐกถาในงานว่า กุ้ยโจวจะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีสภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่ดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ในการสร้างอารยธรรมระบบนิเวศ

ภาพ: <https://mma.prnewswire.com/media/1572776/image.jpg>

คำบรรยายภาพ: คณะนักแสดงร่วมขับขานบทเพลงของชาวดัง (Dong) ในพิธีเปิดงาน EFG 2021